



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑ ๐๒๗

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์/คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม/ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี
๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้เชิญให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดส่งรถบุปผชาติ
เข้าร่วมงานดังกล่าว นั้น

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดงานโดยจังหวัด
เชียงใหม่และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้
ดำเนินการจัดเตรียมทำรถและส่งใบสมัครของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วม จำนวน ๑ คัน แต่เนื่องจาก
ได้รับแจ้งจากตัวแทนของเครือข่าย ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาว่า ตามมติที่ประชุมของที่ประชุมเครือข่าย
อธิการบดี ๑๐ สถาบัน ได้มอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นตัวแทนจัดทำรถบุปผชาติในนาม ๑๐
สถาบันฯ ในการนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการดำเนินการจัดทำรถบุปผชาติ
ประจำปี ๒๕๕๘ ว่า จะดำเนินการในนามของมหาวิทยาลัย หรือ ในนามของ ๑๐ สถาบันฯ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี
๒๕๕๘ หมวดอุดหนุน จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ในการจัดโครงการ
ประกวดรถบุปผชาติ เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๕๘

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์
และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรจะจัดส่งขบวนรถบุปผชาติเข้าร่วมประกวด
ในครั้งนี ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้จัดส่งขบวนรถบุปผชาติเข้าร่วมประกวดในงานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ ในนามของมหาวิทยาลัย

๒. เนื่องจากตามมติที่ประชุมของที่ประชุมเครือข่ายอธิการบดี ๑๐ สถาบัน ได้มอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นตัวแทนจัดทำรถบุปผชาติในนาม ๑๐ สถาบันฯ ดังนั้น ให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทำหนังสือแจ้งไปยังเครือข่าย ๑๐ สถาบัน อุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป

๓. มอบหมายให้ Cluster พัฒนานักศึกษาพิจารณาร่วมกิจกรรมที่มีประจำทุกปี เช่น งานโคเมย์เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดทำรถกระทงเข้าร่วมประกวดในงานประเพณี ยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ และการจัดทำขบวนรถบุปผชาติเข้าร่วมประกวดในมหกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ (ในปีถัดไป) โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ หรือหน่วยงานอื่น เพื่อพิจารณาจัดระบบและรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณแล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Dmr

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ